

**ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Định, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Số 1155-CV/ĐUK

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc,

Sau 3 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng”, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục được nâng lên; nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc nghiên cứu, làm theo các điển hình tiên tiến được đăng báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến, hiệu quả; việc phát hành báo, tạp chí được thực hiện kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số cấp ủy, bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt đảng và trong cuộc sống; chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí kinh phí cho việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng tại cơ quan, đơn vị; số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở nhiều cơ quan, đơn vị có xu hướng giảm; công tác kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được quan tâm đúng mức.

Để việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả; thực hiện Công văn số 1117-CV/BTGTU ngày 14/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị:

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí

của Đảng” và Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng. Đổi mới, nhân rộng cách làm hay, hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng ở cơ quan, đơn vị; mỗi chi bộ phải được đặt mua ít nhất 1 tờ Báo Nhân dân, 1 tờ Báo Bình Định/ngày và khuyến khích việc đặt mua Tạp chí Cộng sản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đưa nội dung việc mua và tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Giao Văn phòng Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về dự toán và sử dụng kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với các ban và Văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt và chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- BTV Đảng ủy Khối,
- Như kính gửi,
- Các ban của Đảng ủy Khối,
- Website ĐUK,
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



The stamp is circular with a red border. Inside, there is a hammer and sickle symbol at the top. The text around the border reads 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM' at the top and 'ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH' at the bottom. In the center, it says 'ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN TỈNH'. A blue ink signature is written across the stamp.

Bùi Quang Nhựt